

Số: 05 /HD-CĐVC

Phú Thọ, ngày 11 tháng 02 năm 2024

V/v tổ chức "các hoạt động kỷ niệm ngày
Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa
Hai Bà Trưng năm 2024"

Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Căn cứ hướng dẫn số 40/HD-LĐLĐ ngày 20/2/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024; Chương trình công tác Nữ công năm 2024 của Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ; Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai, tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1985 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong nữ CBCCVCLĐ như sau:

1. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật cho nữ CBCCVCLĐ: Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và của phụ nữ Việt Nam; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ và trẻ em; Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động, đặc biệt về bảo đảm bình đẳng giới và những quy định riêng đối với lao động nữ. Tuyên truyền Nghị Quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Phú Thọ, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

2. Hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội. Khuyến khích nữ đoàn viên, CBCCVCLĐ mặc áo dài trong các ngày làm việc từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2024, mặc đồng loạt vào ngày 08/3/2024 phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động; Các đơn vị lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động như: tọa đàm, giao lưu văn nghệ, hội thi trình diễn áo dài.... Các cấp công đoàn tuyên truyền vận động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị và các hoạt động cộng đồng nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống.

3. Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 79/HD-LĐLĐ ngày 23/3/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ hướng dẫn thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.

4. Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 211/HD-LĐLĐ ngày 02/7/2020 của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ về hướng dẫn quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của ban Nữ công nhân chúng công đoàn cơ sở.

5. Các cấp công đoàn cần lựa chọn nội dung thiết thực và hình thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm 8/3 cho phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị như: giao lưu thể thao, văn nghệ, thi nữ công gia chánh, tìm hiểu kiến thức pháp luật, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề... (với các nội dung liên quan đến lao động nữ như: vấn đề lao động nữ trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của công đoàn, các giải pháp nâng cao vị thế phụ nữ trong giai đoạn mới...).

Trên đây là hướng dẫn một số hoạt động kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1984 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong nữ CBCCVCLĐ, Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các CĐCS tổ chức các hoạt động phù hợp và đạt kết quả thiết thực./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: CĐVC tỉnh.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Trần Thiện Điệp